
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 
  สมยัสามญั  สมยัแรก  ประจาํปี  พ.ศ. 2561 

วนัท่ี  19  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561   
ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 

   อาํเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง 
รายช่ือผูเ้ขา้ประชุม 
ลาํดบัท่ี ช่ือ - –  สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
นายพนูลาภ  ไชยสงคราม 
นายประจวบ  วงัหิน 
นายวิสุทธ์ิ  แกว้เนิน 
นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ 
นายแดง  จิตรอกัษร 
นายพนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
นายสุทศัน์  ยิม้นอ้ย 
นายวิทยา  มณี 
นายทวีพร  มีสุข 
นายเจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน ์
นายฉตัรชยั  ชุมทอง 
นายจกัรี  ชุมนาค 
นายสุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  4 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  5 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  5 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  6 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  6 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  7 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  7 
เลขานุการสภาฯ 

อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
พนูลาภ  ไชยสงคราม 
ประจวบ  วงัหิน 
ลากิจ 
ลากิจ 
แดง  จิตรอกัษร 
พนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
ลากิจ 
วิทยา  มณี 
ลากิจ 
เจริญศกัด์ิ คุณพิพฒัน ์
ฉตัรชยั  ชุมทอง 
จกัรี  ชุมนาค 
ลากิจ 
วาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
1. นายนพนนัท ์ บวัซิม    ผูอ้าํนวยการกองช่าง                   นพนนัท ์ บวัซิม                                         
2. นางยวุลกัษณ์ ราชเดิม  นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ      ยวุลกัษณ์  ราชเดิม 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
              เม่ือท่ีประชุมพร้อม  นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม  เลขานุการสภาฯ ไดเ้ชิญประธานสภาฯ  จุดเทียนธูป 
บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว   สมยัสามญั สมยัแรก 
ประจาํปี พ.ศ. 2561  ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
 
       
          /ระเบียบวาระท่ี 1... 
 

สาํเนา 



-2- 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.1  นายวิสุทธ์ิ  แกว้เนิน , นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ ส.อบต.หมู่ท่ี  2   ลากิจ 

นายสุทศัน์ ยิม้นอ้ย ส.อบต.หมู่ท่ี  4  ลากิจ ,นายทวีพร  มีสุข  ส.อบต.หมู่ท่ี 5 ลากิจ 
, นายสุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ  ส.อบต.หมู่ท่ี 7 ลากิจ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว สมยัสามญั 
สมยัท่ี 4 ประจาํปี พ.ศ. 2560 เม่ือวนัท่ี  29 ธนัวาคม 2560 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดว้ย มีท่านใดจะแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 รายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  เห็นชอบ  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ   ไม่มี     งดออกเสียง  

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1 เร่ืองการกาํหนดสมยัประชุม สมยัสามญั ประจาํปี พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภา

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 21 การกาํหนดจาํนวน
สมยัประชุมสามญัประจาํปี  ระยะเวลาและวนัเร่ิมตน้ประชุมสมยัประชุมสามญั
ประจาํปีของแต่ละสมยัในปีนั้น วนัเร่ิมสมยัประชุมสามญัประจาํปีของปีถดัไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้
ประธานสภาทอ้งถ่ินนาํปรึกษาในท่ีประชุมสมยัสามญัประจาํปีสมยัแรกของแต่ละ
ปี โดยใหน้าํความในขอ้ 11 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอการ
กาํหนดสมยัประชุม สมยัสามญั ประจาํปี พ.ศ. 2561 ไดค้รับ 

นายฉตัรชยั ชุมทอง กระผมขอเสนอสมยัประชุมสามญัประจาํปี พ.ศ. 2561 เห็นควรกาํหนด จาํนวน 4  
(ส.อบต.หมู่ท่ี 6) สมยั คือ 

สมยัท่ี 1  ตั้งแต่วนัท่ี  10 - 24  กมุภาพนัธ์ 2561 
 สมยัท่ี 2  ตั้งแต่วนัท่ี   1  - 15  พฤษภาคม  2561 
 สมยัท่ี 3  ตั้งแต่วนัท่ี  11 - 25  สิงหาคม 2561 
 สมยัท่ี 4  ตั้งแต่วนัท่ี    1 - 15  พฤศจิกายน 2561 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ท่านอ่ืนมีความเห็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติท่ีประชุมฯ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  8 เสียง   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี   งดออกเสียง  ไม่มี 
  3.2 เร่ืองการกาํหนดสมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ครับ 
นายฉตัรชยั ชุมทอง กระผมขอเสนอ กาํหนดสมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2562 ระหวา่ง 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 6)  วนัท่ี 10 - 24 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2562  

 
                       /ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ 4.1 มีเจา้หนา้ท่ีมาบรรจุใหม่ จาํนวน 1 คน ขอเชิญแนะนาํตวัใหท่ี้ประชุมทราบดว้ย 
นางยวุลกัษณ์ ราชเดิม ดิฉนัช่ือนางยวุลกัษณ์ ราชเดิม ตาํแหน่งนกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ เพิ่งมาบรรจุ 
(นกัวิชาการศึกษา) เป็นขา้ราชการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 บา้นอยูค่ลองเตง็ 
ประธานสภาฯ 4.2 เร่ืองไดมี้หนงัสือจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ทาํถึงอบต.เขาขาว ไดแ้จง้ว่า

ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาวไดมี้หนงัสือขอสนบัสนุนงบประมาณขยาย
เขตประปาส่วนภูมิภาคของราษฎร หมู่ท่ี 3 บา้นหนองปราง ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนเร่ืองไม่มีนํ้ าประปาใช ้จาํนวนประมาณ 30 ครัวเรือน การประปาฯ ได้
ดาํเนินการสาํรวจพื้นท่ีดงักล่าวแลว้ ปรากฏว่ามีบา้นเรือนประชาชนก่อสร้างรุกลํ้า
เขา้มาในเขตทางหลวงแผ่นดิน ทาํให้ไม่สามารถวางท่อได ้จึงขอให้สมาชิกฯ ใน
พื้นท่ีช่วยแจง้ประสานงานทาํความเขา้ใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ีดงักล่าวดว้ย 

 4.3 เร่ืองการแข่งขนักีฬา ประจาํปี 2561 กระผมไดมี้การปรึกษากบัทางท่านปลดัฯ 
แลว้นะครับ แต่อยากถามทางสมาชิกฯ ทุกท่านดว้ย ว่าท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร 
ท่านสมาชิกฯ แต่ละหมู่คิดว่าจะสามารถจดัทีมนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัในคร้ังน้ี
ไดห้รือไม่ เพราะคิดว่าถา้แต่ละหมู่บา้นไม่มีความพร้อม อาจจะไม่มีการจดัการ
แข่งขนั เพราะในปีท่ีผา่นมากระผมค่อนขา้งเหน่ือยมาก เพราะขาดความร่วมมือกนั 
คิดว่าถา้จะจดักีฬา อบต.น่าจะประมาณเดือนมีนาคม ส่วนเร่ืองงบประมาณเราก็ใช้
จ่ายอย่างประหยดัและคุม้ค่าท่ีสุด กระผมขอฝากสมาชิกฯ ทุกท่านด้วยว่าท่าน
พร้อมท่ีจะหานกักีฬาไดห้รือไม่ แลว้เราจะนาํมาปรึกษาหารือกนัอีกคร้ังหน่ึง 

 ท่านสมาชิกฯ ท่านใดมีเร่ืองจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอปิดการ
ประชุมและขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี 

เลิกประชุมเวลา  11.00  น.  
 
          

(ลงช่ือ)     วาณิชย ์ แซ่ล่ิม        ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
                (นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม) 
        ปลดั อบต.เขาขาว/ เลขานุการสภาฯ     
  
 

(ลงช่ือ)   อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                         (นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ) 
                   ประธานสภา ฯ   



 
 
 


